



# ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่ 194 /2554

25 มกราคม 2554

กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุน บ .เทสโก้ โลตัส ลำลูกกา เปิดศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่ รับการขยายตัวอาหารสด หวังให้เกษตรกรมีช่องทางระบายผลผลิตได้รวดเร็ว และลดอัตราความสูญเสียของผลผลิต

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่ เทสโก้ โลตัส ลำลูกกา ” ณ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขา ลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสินค้าอาหารสดที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในอนาคต โดยเป็นสินค้าที่ต้องการการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากไม่สามารถที่จะคงความสดและเก็บไว้รับประทานได้นาน จึงมีผล กระทบต่อราคาที่เกษตรกรจะได้รับเป็นอย่างมาก ดังนั้น การระบายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพราะจะสามารถทำให้เกษตรกรมีช่องทางการระบายผลผลิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น อีกทั้งช่วยลดอัตราความสูญเสียของผลผลิตลง เพราะพืชผลการเกษตรหลายชนิดเกิดการเน่าเสียได้ง่ายหากไม่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จึงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ได้รับราคาผลผลิตที่ดีขึ้นด้วย

“ การที่เทสโก้ โลตัส ได้สร้างศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดลำลูกกาแห่งนี้ จึงถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการขนส่งทางบกสำหรับสินค้าอาหารสดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งนี้ จะสามารถช่วยให้สินค้าอาหารสดมีคุณภาพ ที่ดี สด ใหม่ และถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเช่นเดียวกัน” นายธีระ กล่าว

สำหรับศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดแห่งใหม่นี้ ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในการใช้บริการและจับจ่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด ตั้งอยู่ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่อาคารรวมกว่า 39,000 ตารางเมตร แบ่งโซนการจัดเก็บที่มีอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกันถึง 4 ระดับ คือ 20 องศา, 12 องศา, 1 องศา และ -21 องศา เพื่อให้สินค้าอาหารทุกประเภทได้ถูกจัดเก็บในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมของสินค้านั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูล การใช้วัสดุและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลง 32% ต่อตารางเมตร รวมทั้งการออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บและทำความสะอาดอาหารสด จึงนับเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

-----